



QUÁCH THỊ TRANG còn mãi thanh xuân

NGỌC TRÂN

"CHÚNG TÔI VÔ CÙNG HOAN HỖ KHI NHẬN ĐƯỢC TIN CHÍNH QUYỀN TP.HCM SẮP TỚI SẼ ĐI DỜI TƯỢNG ĐÀI CỦA CHỊ QUÁCH THỊ TRANG VỀ LẠI KHÔNG GIAN LỊCH SỬ TRƯỚC CHỢ BẾN THÀNH (Q1, TP.HCM). NẾU MẸ TÔI CÒN SINH TIỀN VÀ BIẾT TIN LÀ TƯỢNG CHỊ SẼ TRỞ VỀ CHỖ CŨ CHẮC MẸ TÔI CŨNG NHƯ CHÚNG TÔI SẼ KHÓC VÌ MỪNG; ÔNG QUÁCH AN ĐÔNG, EM TRAI CỦA LIỆT NỮ QUÁCH THỊ TRANG, HIỆN SỐNG VÀ LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI, CHIA SẺ VỚI BẢO GIÁC NGŨ."

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống
trao học bổng tại nơi
đặt tượng đài liệt nữ
Quách Thị Trang

“

Tôi thật vui mừng khi biết tin về kế hoạch cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành để phục dựng tượng Trần Nguyễn Hàn và di dời tượng Quách Thị Trang về vị trí cũ. Nơi đây sẽ được cải tạo thành một không gian quảng trường mới để đáp ứng các hoạt động công cộng của khu vực trung tâm thành phố. Tôi hy vọng lễ trao học bổng Quách Thị Trang trong tương lai sẽ được tổ chức trước tượng đài Quách Thị Trang ở vị trí lịch sử này khi việc cải tạo quảng trường và di dời tượng đài được hoàn tất trong năm 2025”.

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống

Gần đây nhất, lễ trao học bổng mang tên Thành tử đạo Quách Thị Trang lần 10 năm nay (2023) được tổ chức vào ngày 25 tháng 8, đúng 60 năm kỷ niệm ngày mất của nữ sinh Phật tử này. Điều này đã làm PGS, TS Nguyễn Thiện Tống nhiều lần xúc động: “Chương trình học bổng Quách Thị Trang lần đầu tiên năm 2014 chỉ có 4 triệu đồng cho 2 suất học bổng mà lần 10 có 264 triệu đồng cho 110 suất. Chương trình đã phát triển vượt xa mức tưởng tượng của tôi khi bắt đầu 10 năm trước và tôi rất vui mừng về điều này”.

“Học bổng được tổ chức để tưởng niệm liệt nữ Quách Thị Trang, người nữ sinh 15 tuổi đã hy sinh tại Công trường Diên Hồng trước chợ Bến Thành ở Sài Gòn ngày 25-8-1963, khi tham gia cuộc biểu tình phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Đồng thời, học bổng tiếp sức đến trường cho các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn mà cùng lứa tuổi học sinh lớp II với liệt nữ Quách Thị Trang lúc hy sinh”, PGS.TS Nguyễn Thiện Tống chia sẻ với các nữ sinh về nhân duyên của chương trình học bổng Quách Thị Trang.

Học bổng ra đời từ sự tâm huyết của PGS.TS Nguyễn Thiện Tống. Ông cho biết sau khi ông viết bài “Nhân chứng vụ thảm sát Đài Phát thanh Huế 50 năm trước”, có người bạn bán với ông là nên tổ chức hai chương trình học bổng này để tưởng niệm những Phật tử trẻ tuổi đã hy sinh trong thời kỳ Pháp nạn năm 1963 và đồng thời cấp học bổng giúp đỡ cho các học sinh nghèo hiếu học.

Ông Quách An Đông cũng cho biết thêm, từ ngày tượng chị Quách Thị Trang được tạm dời về Công viên Bách Tùng Diệp, cả gia đình thường xuyên theo dõi các tin tức về chuyện xây dựng ở công trường. Mong mỏi lớn nhất của gia đình là việc xây dựng này hoàn thành nhanh chóng, để tượng của chị sẽ được trở về chỗ cũ.

Học bổng Thành tử đạo

10 năm nay, cứ đến gần ngày tựu trường, chương trình học bổng Quách Thị Trang do PGS.TS Nguyễn Thiện Tống khởi xướng lại đón nhận những lá thư của các em nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng lứa tuổi học sinh lớp II với liệt nữ Quách Thị Trang lúc hy sinh, gửi về cầu tiếp sức.

"Từ năm 1988, với chương trình 'Vi ngày mai phát triển' của Báo Tuổi Trẻ, tôi có nhiều kinh nghiệm về việc tổ chức các chương trình học bổng. Mấy mươi năm qua các trường trung học đều có tuyển chọn các học sinh nghèo hiếu học để dự tuyển cho các chương trình học bổng khác nhau. Để nhận được học bổng Quách Thị Trang, ngoài tiêu chí về hoàn cảnh gia đình khó khăn và nỗ lực học tập, tôi đưa thêm yêu cầu học sinh viết một đoạn văn cho biết những gì mình tìm hiểu được về liệt nữ Quách Thị Trang", PGS.TS Nguyễn Thiện Tống tâm tình.

Để học bổng Quách Thị Trang bước vào năm thứ 10, đó là cả quá trình nỗ lực của PGS.TS Nguyễn Thiện Tống. Chương trình học bổng Quách Thị Trang lần đầu tiên chỉ có 2 suất học bổng và mãi đến lần 6 cũng chỉ có 10 suất học bổng. Mặt khác, việc liên hệ với các trường để được giới thiệu các học sinh cho chương trình học bổng cũng rất khó khăn, có một số trường rất ngần ngại tham gia và đến ngày cuối không giới thiệu. Từ năm 2020 nhờ có cô Lê Kim Mai trong Công



Học bổng được tổ chức để tưởng niệm liệt nữ Quách Thị Trang, người nữ sinh 15 tuổi đã hy sinh tại Công trường Diên Hồng trước chợ Bến Thành ở Sài Gòn ngày 25-8-1963, khi tham gia cuộc biểu tình phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Đồng thời, học bổng tiếp sức đến trường cho các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn mà cũng lứa tuổi học sinh lớp 11 với liệt nữ Quách Thị Trang lúc hy sinh".

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống

đoàn Giáo dục TP.HCM giới thiệu với nhiều trường THPT thì số trường và số học sinh tham gia mỗi tăng lên cùng lúc số suất học bổng tăng lên.



Các nữ sinh nhận học bổng (năm 2023) với cành hoa cúc trắng tưởng nhớ liệt nữ Quách Thị Trang

Chương trình học bổng Quách Thị Trang lần 6 vào năm 2019 bắt đầu có sự ủng hộ của bà Annie Nguyễn - một người thân của gia đình liệt nữ Quách Thị Trang, rồi đến lần thứ 7 năm 2020 có sự tham gia của những người thân khác trong gia đình chị Quách Thị Trang và số học bổng tăng dần lên. Đến lần trao học bổng thứ 10 vào năm 2023, có 110 suất học bổng với 2,4 triệu đồng mỗi suất và được trao cho 94 học sinh, trong đó 32 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất nhận 1,5 suất học bổng. Ngoài ra trong 2 lần trao học bổng vừa qua, các học sinh và thầy cô đều được tặng tuyển tập thơ nhạc "Em là vì sao sáng" ngợi ca liệt nữ Quách Thị Trang, do em trai ruột của liệt nữ sưu tầm và tuyển chọn.



Nữ sinh Thanh Trúc (thứ tư từ trái sang) - nhận vật phẩm học bổng Quách Thị Trang tiếp tục được bạn đọc báo Giác Ngộ đóng góp, tiếp sức đến trường

Tự hào khi nhận được học bổng Quách Thị Trang

Là một trong những nữ sinh đặc biệt được nhận học bổng Quách Thị Trang năm 2023, em Huỳnh Thanh Trúc, học lớp 11 Trường THPT Trần Hưng Đạo, Q.Gò Vấp, TP.HCM xúc động viết ra giấy lời cảm ơn: "Nhà em là thuộc diện hộ nghèo. Ba mẹ là người điếc bẩm sinh, sinh ra em và em trai đều bị điếc đi truyền, giờ cả 4 người đều bị điếc. Gia đình chia làm ba nơi, ba và mẹ đi mưu sinh ở các tỉnh miền Tây, em trai đang học trường khuyết tật Đồng Nai, còn em thì đang ở với bà nội ở Gò Vấp để nội nuôi đi học. Học bổng này giúp em không phải nghỉ học giữa chừng lớp 11".

Để được nhận học bổng Quách Thị Trang, Thanh Trúc đã gửi gắm rất nhiều suy tư, nhiều trăn trở và nhất là khi tìm hiểu về liệt nữ Quách Thị Trang - tên của học bổng, em bảo: "Sự dũng cảm của chị Quách Thị Trang cho em thêm sự động viên. Em nghĩ đến người thân của em, em càng phải cố gắng".

Trúc kể rằng, em đã từng tủi thân và rất buồn vì hoàn cảnh gia đình, ba mẹ bị điếc không thể nghe nói và không nói được, nhưng em cũng suy nghĩ và nói với lòng, trong lúc mà em tủi thân, thì ba và mẹ em còn phải đi làm kiếm tiền, để lo cho con. Bà nội bị lao phổi và tim, không có sức khỏe nhưng bà vẫn nói sẽ ráng sống để nuôi em ăn học. Đó cũng là lý do Thanh Trúc có ước mơ cháy bỏng là học hết lớp 12, thi đậu vào ngành y được, nhanh chóng đi làm kiếm tiền và có kiến

thức y khoa để chăm sóc cho cả nhà đau yếu của mình.

Nói là ước mơ, bởi vì để đạt được điều đó, Thanh Trúc sẽ phải cố gắng thật nhiều để vượt lên chính mình. Vì điếc bẩm sinh nên khi thầy cô giảng em không nghe được, em phải luôn tìm cách để hỏi, để được học và học bằng mọi cách trong mọi lúc như khi đi làm thêm, đi chăn gà, nấu cơm. Lúc nào có thể học được là em đều tranh thủ thời gian.

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống sau khi trao học bổng Quách Thị Trang cho em, đã xin "gửi gắm" Báo Giác Ngộ về hoàn cảnh của Thanh Trúc. Tin vui liền kể sau đó, chị Hoàng Yến - một Phật tử, bạn đọc của Báo Giác Ngộ đã nhận "đỡ đầu", hỗ trợ tiền sinh hoạt mỗi tháng cho Thanh Trúc, để em yên tâm học hết lớp 12.

Khi thông tin được gửi đi, cả PGS.TS Nguyễn Thiện Tống và em Thanh Trúc đều vui mừng. Ngay sau khi nhận thêm suất học bổng đỡ đầu này, Thanh Trúc đã chuyển chia tiền cho mẹ trả bớt nợ, cho mẹ mua thuốc uống: "Cả mẹ và em đều đã bật khóc. Em xin khắc ghi ơn này, xin nhớ mãi về học bổng Quách Thị Trang". Câu chuyện về liệt nữ Quách Thị Trang tiếp tục được đi vào lòng nữ sinh và được nhiều người biết đến qua những hành động nhân văn của người tiếp nối, yêu mến liệt nữ Quách Thị Trang như thế.

Điều đó càng minh chứng rằng, thời gian trôi qua, có nhiều câu chuyện rồi sẽ đi vào quên lãng nhưng sự hy sinh của Quách Thị Trang sẽ còn được nhớ đến, sẽ còn được nhắc đến mãi trong lòng nhiều người Phật tử. ■



LIỆT NỮ QUÁCH THỊ TRANG trong kỷ ức của gia đình

Nói với Giác Ngộ trước thêm xuân Giáp Thìn, ông Quách An Đông, em trai của liệt nữ Quách Thị Trang, hiện sống ở hải ngoại, chia sẻ:

- Chị Quách Thị Trang của tôi là con thứ tư và tôi là con thứ sáu trong gia đình có bảy anh chị em. Chị Trang là người con ngoan hiền và vô cùng hiếu thảo. Chị yêu thương anh chị em và anh chị em yêu thương chị vô cùng. Chị cũng là một Phật tử thuần thành.

Mẹ tôi vẫn kể rằng sau ngày Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu và nhất là sau ngày 20 tháng 8 khi các chùa bị đánh phá và các Tăng Ni, Phật tử bị bắt giữ, chị khóc rất nhiều. Nhiều đêm chị quý cạnh đầu giường của mẹ tôi và khóc đến đỏ cả mắt. Mẹ tôi hỏi vì sao chị khóc. Chị ôm mẹ và thưa với mẹ rằng: "Con không thể sống được khi các thầy phải tự thiêu, Phật giáo bị đàn áp, các chùa bị tấn công và đập phá, các thầy bị bắt giữ và đánh đập như thế". Cho đến

ngày mẹ tôi lâm trọng bệnh, mẹ tôi vẫn nhớ những đêm dài đã khóc cùng chị và vỗ về an ủi chị.

* Được biết, qua một lần trò chuyện tại Báo Giác Ngộ, PGS.TS Nguyễn Thiện Tống cho biết gia đình mình đóng góp nhiều nhất cho học bổng Quách Thị Trang, tiếp sức cho nhiều hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường học hành. dịp này, ông có thể chia sẻ thêm về cảm nghĩ của mình đối với việc làm ý nghĩa trên?

- Tất cả các anh chị em của chị Trang và các cháu của chị đều rất hoan hỷ khi biết, qua PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, là số các em học sinh được tặng học bổng mỗi năm một tăng.

Đại gia đình của chị Trang vô cùng nhớ ơn PGS. TS Nguyễn Thiện Tống đã bỏ ra biết bao công lao để tổ chức chương trình học bổng hàng năm. Các em quả thiếu thốn mà vẫn ham muốn học tập làm chúng



Phác thảo quy hoạch vị trí đặt lại tượng liệt nữ Quách Thị Trang tại khu vực lịch sử trước chợ Bến Thành - Ảnh tư liệu UBND Q.1 cung cấp



Ông Quách An Đông,
em trai của liệt nữ Quách Thị Trang

lòng nhớ đến chị và làm những việc để tưởng nhớ đến chị như PGS.TS Nguyễn Thiện Tống. Chúng tôi cũng cảm kích không kém khi thấy các em học sinh cùng lứa tuổi với chị Trang khi chị hy sinh cũng đang cố gắng để biết về chị.

* Ông và gia đình có điều gì muốn chia sẻ hay nguyện vọng gì muốn gửi đến lãnh đạo Phật giáo TP.HCM?

- Chúng tôi vô cùng cảm tạ các vị lãnh đạo Phật giáo TP.HCM đã luôn luôn lo lắng đến chuyện đi đời tượng Quách Thị Trang về chỗ chị đã hy sinh.

Khi chị Trang hy sinh, chị chẳng đòi hỏi gì hơn là bình đẳng tôn giáo và tự do cho Tăng Ni, Phật tử đã bị đánh đập và giam cầm vào ngày 20 tháng 8 trong Pháp nạn 1963 và những năm tháng trước đó. Gia đình của

chị cũng không đòi hỏi gì hơn khi biết tượng chị sẽ được dời về chỗ cũ ở Công trường Quách Thị Trang. it ỏi sẽ giúp đỡ trong việc trau dồi kiến thức cần cho tương lai của các em.

Điều làm chúng tôi rất cảm kích là sau hơn nửa thế kỷ từ ngày chị Trang hy sinh còn có những người có

chị cũng không đòi hỏi gì hơn khi biết tượng chị sẽ được dời về chỗ cũ ở Công trường Quách Thị Trang.

Đứng về phương diện của một Phật tử Việt Nam, tôi xin mạn phép nghĩ rằng tượng Quách Thị Trang và chuyên hy sinh của chị là biểu tượng của tinh thần hào kiệt và yêu nước của thanh niên sinh viên học sinh Sài Gòn thời 1963 và nhắc nhở Phật giáo đó về thời Pháp nạn. Tuổi niên Hòa thượng Thích Quảng Đức và các Tăng Ni đã vị pháp thiếu thân và nhờ lại sự hy sinh của thanh niên sinh viên học sinh thời ấy mà biểu tượng là chị Quách Thị Trang là chuyện đáng làm.

Tôi xin ghi lại ở đây vài dòng thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, một thi sĩ rất nổi danh thời bấy giờ:

Nơi tâm ngộ công trường, hịch vài chủa nhòa khí tiết
Chúng tôi đặt với tinh thần bất diệt

Của cuộc đấu tranh mười tám tháng trước đây
Tượng Quách Thị Trang, người nữ sinh hào kiệt

Để thiên thu trường cửu đời cao đầy

Trời nghiêng đất lệch có ngày

Dà kia tượng rưng, chỉ này tro tro.

Tôi cũng xin ghi thêm vài dòng nữa của một thi sĩ nổi tiếng khác, thi sĩ Trụ Vũ đang ở TP.HCM:

Quách Thị Trang ơi! Hồn Em hãy nhận

Bồ hoa vàng dân tộc kính dâng Em.

Mong rằng tinh thần đấu tranh mà biểu tượng là chị Quách Thị Trang sẽ còn mãi mãi. Và cũng mong dân tộc còn dành nhiều bồ hoa vàng cho chị Quách Thị Trang.

▶ HẠNH Ý thực hiện